

Số: 93 /BC-HĐND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện năm 2017; Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX với những nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp

9 tháng đầu năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 02 kỳ họp, kỳ họp thứ 4 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 và kỳ họp thứ 5 – kỳ bất thường. Trước kỳ họp thường lệ HĐND, Thường trực HĐND đã tổ chức Hội nghị liên tịch và ra thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; Phối hợp với UBMT TQVN huyện bố trí lịch tiếp xúc cử tri cho Đại biểu HĐND; Phân công, điều hoà hai Ban HĐND chủ động phối hợp với các ngành trong việc thẩm tra báo cáo của UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khoá XIX được tiến hành trong 2 ngày, từ 18/7 đến 19/7/2017 theo đúng quy định pháp luật. Kỳ họp đã phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Tại kỳ họp đã có 10 vị đại biểu HĐND và các ngành tham gia thảo luận. Các ý kiến thảo luận đã phản ánh, đề xuất, kiến nghị trên một số lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tại phiên chất vấn, trên cơ sở gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, có 07 đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND huyện, tập trung vào các nội dung chính: Về những biện pháp trong quản lý thuế và xử lý các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn nợ đọng thuế, chậm nộp thuế; công tác quản lý hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất; địa giới hành chính các xã; hệ thống đường dây điện, dây cáp, cột điện, cột viễn thông gây mất an toàn tại các trục đường, khu dân cư ...HĐND huyện đã thông qua 04 nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) - diễn ra vào ngày 11/8/2017, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ

Tuu

2016-2021. Thường trực HĐND đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị các kỳ họp khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm tra các báo cáo theo đúng quy định. Tại các kỳ họp đã diễn ra dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri của các vị đại biểu HĐND huyện, UBND huyện cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan. Phiên họp thảo luận, chất vấn được tổ chức phát thanh trực tiếp để cử tri giám sát và đánh giá chất lượng của kỳ họp. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp có nhiều đổi mới, linh hoạt, vì vậy phiên họp thảo luận, phiên chất vấn diễn ra khá sôi nổi, thẳng thắn. Các nghị quyết được HĐND huyện thông qua đã cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của huyện.

2. Về triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện

Sau kỳ họp thứ 03 (kỳ họp cuối năm 2016) và kỳ họp thứ 04- kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết gửi HĐND tỉnh, các xã, thị trấn và các ngành liên quan, kịp thời ban hành thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp để UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Văn phòng HĐND và UBND, Đài Truyền thanh huyện đã phổ biến, đăng tải toàn văn các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp. Phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành tới toàn thể nhân dân; đồng thời đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra đồng thời theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 02/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND điều hòa các Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời, đánh giá tình hình, làm cơ sở, thông tin phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm. Trong 9 tháng, Thường trực, hai Ban của HĐND huyện tổ chức giám sát 07 chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, cụ thể:

a) Giám sát của Thường trực HĐND huyện;

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTHĐND ngày 24/02/2017 về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, từ ngày 14-17/3/2017, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát chuyên đề “về việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kiến nghị của Thường trực HĐND, hai ban HĐND sau giám sát và những nội dung giải quyết chưa dứt điểm từ nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 chuyển sang HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021” tại các cơ quan đơn vị có liên quan gồm: Chi Cục Thuế huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

[Handwritten signature]

Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả sau giám sát trong kỳ họp thường lệ HĐND và gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tiếp tục yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung đã nêu ra.

Theo Quyết định số 86/QĐ-HĐND ngày 20/9/2017 về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Đoàn giám sát TTHĐND huyện sẽ tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, tiếp nhận, điều chuyển, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện”. Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Phòng Nội vụ huyện, UBND xã Duy Ninh, Ban quản lý Rừng phòng hộ Long Đại trong tuần đầu tháng 10/2017.

b) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, Quý I, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề “tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới” tại các xã Vĩnh Ninh, Trường Xuân và Xuân Ninh. Trong Quý II, đã tổ chức giám sát chuyên đề “việc quản lý thu thuế, phí, lệ phí và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế” tại các đơn vị: Chi cục Thuế huyện, xã An Ninh và thị trấn Quán Hàu. Trong Quý III, Đoàn sẽ tổ chức giám sát chuyên đề “công tác quản lý, thu ngân sách trên địa bàn” tại UBND các xã: Vạn Ninh, Tân Ninh và Lương Ninh.

Ngoài ra, Ban đã thường xuyên nắm bắt các thông tin qua các báo cáo hoạt động của các phòng, ban, các xã, thị trấn, các ý kiến kiến nghị của cử tri; giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương theo luật định. Đồng thời duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo và họp Ban khi cần thiết để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

c) Ban Pháp chế HĐND huyện

Quý I năm 2017, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức giám sát “việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường và công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản” tại các đơn vị: Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý phòng hộ Long Đại, xã Hiền Ninh. Trong quý II, tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở và tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện” gồm các xã: Hàm Ninh, Tân Ninh và Trường Sơn. Trong quý III, Đoàn tổ chức giám sát chuyên đề “công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của nhân dân tại các cơ quan, đơn vị; giám sát trực tiếp tại UBND các xã: Võ Ninh, Xuân Ninh, Hải Ninh.

Ngoài ra, hai Ban đã tham gia các cuộc khảo sát, kiểm tra cơ sở với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Qua các hoạt động phối hợp đã nắm bắt được tình hình

Handwritten signature

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và việc thực hiện chức năng, thẩm quyền của HĐND các xã, thị trấn theo quy định.

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã được triển khai đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Tuy vậy, hoạt động giám sát vẫn còn có mặt hạn chế, đó là: Việc tham gia giám sát của các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm còn chưa đầy đủ, việc nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tại một số buổi giám sát còn chưa sâu. Một số đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo chậm, chưa sát, không đầy đủ nội dung yêu cầu của cuộc giám sát, phải bổ sung chỉnh sửa nhiều, nhất là phần số liệu báo cáo. Công tác theo dõi, đôn đốc, giải quyết các kiến nghị sau giám sát có khi còn chưa thường xuyên.

4. Hoạt động các Tổ đại biểu, tiếp công dân và công tác tiếp xúc cử tri

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã duy trì tốt hoạt động. Nhiều đại biểu tham gia tích cực trong các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.

Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham gia với UBND huyện tiếp 9 lượt công dân theo định kỳ; chủ trì tiếp công dân 2 phiên; tiếp nhận và xử lý đơn 05 đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND huyện. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến việc chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, công tác quản lý và sử dụng đất đai. Qua xem xét, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo phối hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thời hạn quy định.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri tại 15 điểm trên địa bàn huyện với hơn 1500 cử tri tham gia, qua tổng hợp có 93 ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND huyện (sau kỳ họp thứ 03 có 07 ý kiến; trước kỳ họp thứ 04 có 54 ý kiến, sau kỳ họp thứ 04 có 32 ý kiến). Thường trực HĐND đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp gửi UBND huyện chỉ đạo giải quyết, trả lời.

Hầu hết các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiếp xúc cử tri ở địa bàn ứng cử. Không khí tiếp xúc theo hướng đối thoại dân chủ, thẳng thắn, đề cập những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu đã trực tiếp báo cáo, giải trình trước cử tri.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, qua theo dõi cho thấy tại một số điểm tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện một số cử tri tham gia với mục đích phản ánh những nội dung liên quan đến lợi ích cá nhân, khiếu kiện kéo dài. Một số đại biểu HĐND huyện chưa nắm bắt thông tin kịp thời nên chưa giải thích, đối thoại để cử tri rõ những kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, ban, ngành, giải quyết, trả

Thư

lời. Kết quả giải quyết, trả lời của một số phòng, ban đôi lúc còn chung chung, chưa được thấu đáo nên cử tri còn kiến nghị nhiều lần.

5. Một số hoạt động khác

Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Phối hợp với UBND huyện trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã, thị trấn một số nội dung có liên quan đến hoạt động của HĐND cấp xã. Đã tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo đủ thành phần, nội dung; tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo kế hoạch của tỉnh. Các đại biểu đã tham dự hội nghị đầy đủ, tiếp thu, trao đổi các vấn đề nhằm phục vụ vào thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đại diện Thường trực HĐND huyện đã tham gia hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh tại Thừa Thiên Huế; tham gia hội nghị về bồi dưỡng kỹ năng thảo luận dành cho đại biểu quốc hội tại tỉnh Ninh Bình; chuẩn bị nội dung tham gia Hội nghị giao ban tham gia hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã năm 2017 theo Kế hoạch của TT HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với UBND và Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, bảo đảm sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật.

Phối hợp với UBND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp và thực hiện các chủ trương của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia các hội nghị thường kỳ, hội nghị chuyên đề do UBND huyện tổ chức; cùng UBND huyện đối thoại trực tiếp với người dân về giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và một số vấn đề khác tại các xã, thị trấn. Thông báo các ý kiến, kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Mặt khác, đã phối hợp với UBND huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức thức đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021 cho 380 đại biểu trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBMT TQVN huyện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri; đã ký kết Quy chế phối hợp với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp công tác với Đoàn ĐBQH của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, UBMT huyện trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho các cơ quan cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết do HĐND huyện ban hành tại Kỳ họp thứ 04 và chương trình công tác trọng tâm của Thường trực, hai Ban HĐND huyện năm 2017, HĐND huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 04 HĐND huyện khóa XIX.

2. Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các Ban của HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND trong việc thăm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa kỳ họp.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện trọng tâm là giám sát việc thực hiện nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Kịp thời thông báo những kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND để UBND có giải pháp điều hành, chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận qua giám sát.

Tham gia tích cực vào các chương trình giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh tại địa phương, các hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật theo pháp luật quy định.

4. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN huyện nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri đề đạt.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của và yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Đôn đốc UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, chất lượng việc khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, nhất là những vụ việc cấp bách, tồn đọng chưa được giải quyết triệt để.

6. Tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị các nội dung và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, trọng tâm là đổi mới hoạt động kỳ họp và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Thường trực HĐND phối hợp với UBND giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

7. Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn theo chương trình công tác của HĐND huyện để trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm, phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

8. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện bảo đảm tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ có hiệu quả mọi hoạt động của HĐND huyện. Bảo đảm tốt chế độ báo cáo, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan liên quan và HĐND các cấp.

Trên đây là kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, Thường trực HĐND báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy;
- TVHU;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện; đại biểu HĐND;
- TT HĐND các xã, TT;
- Lưu: VT-HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Chí Huy